

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 12/2017

001. LÊ HOA/ Chủ tịch Nước dự lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam// Báo Lao động.- Số 293.- ngày 14/12/2017

Ngày 13.12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2017).

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Nước Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang những năm qua. Chủ tịch Nước cho rằng, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, tác động trực tiếp tới nước ta, tạo ra thời cơ và thách thức đan xen. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất toàn diện và nặng nề. Trong bối cảnh phức tạp hơn, yêu cầu đặt ra cao hơn, đòi hỏi lực lượng Quân đội nhân dân nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sĩ 3 đồn Biên phòng A Pa Chải (Điện Biên), Bờ Y (Kon Tum) và Hòn Chuối (Cà Mau).

002. TRẦN HÀO - VĂN DƯƠNG/ Diễn tập KVPT tỉnh Điện Biên Vận hành đúng cơ chế, linh hoạt và sát thực tế// Báo Quân khu 2.- Số 973, kỳ 3.- Ngày 21/12/2017 - Tr.1,5

Được chuẩn bị chu đáo, tổ chức diễn tập nghiêm túc, linh hoạt và với tinh thần trách nhiệm cao nhất, diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Điện Biên đã thành công tốt đẹp. Diễn tập bảo đảm vận hành đúng cơ chế, sát thực tế, đạt được các mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về người, vũ khí và phương tiện kỹ thuật.

Bám sát đề mục “ Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, các hội nghị trong diễn tập được tiến hành đúng, đủ nội dung; thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch bảo đảm của các sở, ban, ngành đúng nguyên tắc, trình tự, phát huy dân chủ. Quá trình hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng phù hợp giữa lý luận và thực tiễn đặt ra của từng giai đoạn, từng nhiệm vụ; tạo sự thống nhất, gắn kết chặt chẽ trong tổ chức thực hiện và hoạt động trên các hướng, giữa các lực lượng, địa phương. Các thành viên trong từng vai diễn đã thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tại các hội nghị một cách nghiêm túc, với tinh thần khẩn trương và

phát huy được trí tuệ tập thể để đưa ra các giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả, phù hợp với địa bàn tình biên giới và tình huống diễn tập.

Bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát của cấp trên, tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Cụ thể, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện cho cuộc diễn tập; các thành phần tham gia đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ khảo sát thực địa đến xây dựng phương án tác chiến, xây dựng thao trường, bãi tập chu đáo, tạo cơ sở cho cuộc diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả. Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh xây dựng văn kiện diễn tập đúng nguyên tắc, sát đặc điểm tình hình an ninh chính trị, KT-XH, QP-AN của địa phương. Khung diễn tập đã chủ động tổ chức luyện tập riêng; luyện tập phân đoạn, luyện tập tổng hợp, thông qua đó góp phần nâng cao trình độ, kiến thức, khả năng tổ chức điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp.

Đại tá Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho biết: Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, từ khi bước vào thực hành diễn tập vận hành cơ chế, nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho LLVT tỉnh, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hành xử lý tình huống A2, động viên quân dự bị, di chuyển sở chỉ huy, sơ tán, phòng tránh đòn hỏa lực đầu tiên của địch đến thực hành đánh địch tiến công vào địa bàn KVPT tỉnh, cụm chiến đấu, giải quyết khắc phục hậu quả chiến tranh.... đều diễn ra đúng cơ chế, đúng quy định, kịch bản, kế hoạch của Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu.

Điểm nổi bật là, quá trình diễn tập hành động của các phân đội trong các giai đoạn chiến đấu có sự phối hợp chặt chẽ, nắm chắc kế hoạch chiến đấu, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng thống nhất, tạo được khí thế “tập mà như thật”, làm cho cuộc diễn tập càng thiết thực và sinh động. Kết quả xử lý các tình huống diễn tập đã bám sát với diễn biến của từng tình huống. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Cuộc diễn tập không chỉ góp phần làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhiệm vụ xây dựng KVPT mà còn trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử lý các tình huống của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thực tế cho thấy, trong diễn tập, các lực lượng tham gia nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bám sát theo nguyên tắc, gắn lý luận về tác chiến KVPT với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành mình, địa phương mình để vận dụng vào giải quyết các tình huống và yêu cầu trong tình hình mới. Nếu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng; phát huy tốt khả năng tham mưu của các cơ quan, kịp thời xử trí các tình huống.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu khẳng định: “Diễn tập KVPT tỉnh Điện Biên năm 2017 đã đạt được mục

đích, yêu cầu đề ra. Thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong xây dựng và hoạt động của KVPT. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành chính quyền, vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể địa phương với nòng cốt là cơ quan quân sự, công an, biên phòng được nâng lên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng KVPT, tăng cường tiềm lực QP-AN, chủ động chuẩn bị cho địa phương sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững chủ quyền biên giới, vùng trời của Tổ quốc; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống”.

003. VINH LONG/ Lữ đoàn 82 hoàn thành nhiệm vụ diễn tập KH-17// Báo Quân khu 2.- Số 972.- Ngày 14/12/2017 - Tr.3

Từ ngày 22 đến ngày 29-11, Lữ đoàn 82 tổ chức diễn tập KH- 17. Diễn tập KH-17 gồm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức và thực hành hành quân vào khu vực tập kết, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu.

Diễn tập là dịp để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp; khả năng SSCĐ, sức cơ động và công tác phối hợp, hiệp đồng với LLVT địa phương và bộ đội biên phòng của Lữ đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, tác chiến trong KVPT địa phương, sát với nhiệm vụ, đối tượng tác chiến; đánh giá công tác đảm bảo cho diễn tập, năng lực tham mưu của cơ quan, trình độ kỹ, chiến thuật và sử dụng các loại vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật của chiến sĩ, phân đội trong thực hành bắn đạn thật theo tình huống chiến thuật. Đây là cơ sở để đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu năm 2017, bổ sung các phương án tác chiến của Lữ đoàn, kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác huấn luyện năm 2018.

004. MINH CHÂU/ “2 giới” của phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên// Báo Quân khu 2.- Số 972, kỳ 2.- Ngày 14/12/2017 - Tr.6

Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên hiện có 46 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Chị em thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, hội viên luôn chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời là những người “giữ lửa” xây dựng gia đình hạnh phúc xứng đáng là những bông hoa “2 giới”.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của nữ quân nhân Việt Nam, thời gian qua, phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực học tập, lao động sáng tạo. Mỗi người một công việc chuyên môn khác nhau, công tác phân tán nhỏ lẻ ở các đầu mối đơn vị, thế nhưng cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Chị em đã vượt lên những vất vả, lo toan bộn bề trong cuộc sống hàng ngày để không ngừng phấn đấu, rèn luyện với tất cả niềm say mê, tự tin trong công việc chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá QNCCN Phan Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh cho biết: Được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các

cấp, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên có bước chuyển biến vững chắc, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, hai phong trào lớn (“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”) luôn được cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh gắn chặt với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị. Mặt khác, phong trào “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được chị em nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia một cách tự giác. 100% cán bộ, hội viên đăng ký giao ước thi đua với những tiêu chí cụ thể, sát thực, phấn đấu với mục tiêu xây dựng người phụ nữ đạt “Bốn tốt” (Sức khỏe tốt; Phẩm chất tốt; Chuyên môn tốt; Xây dựng gia đình tốt).

Cùng với đó, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thường xuyên thực hiện tốt việc quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về công tác vận động xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác phụ nữ, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức hội phụ nữ cơ sở; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên.

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, trong những năm qua, bên cạnh việc tích cực học tập nâng cao trình độ kiến thức, giúp nhau vượt qua khó khăn, cán bộ, hội viên còn thích cực tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, hoạt động của các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm được duy trì hiệu quả. Thường xuyên giúp đỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng gia đình quân nhân kiều mẫu, gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa... theo đó, 100% Hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức về nuôi dạy con tốt; giáo dục kỹ năng sống; duy trì và phát triển các mô hình nuôi, dạy con tốt phù hợp với từng đối tượng, đặc thù địa bàn đóng quân; đẩy mạnh hoạt động xây dựng gia đình theo bốn chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Với nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên luôn có sức hút mạnh mẽ đối với các chị em. Với phẩm chất chịu thương, chịu khó, cần cù, sáng tạo, thông minh, vừa giỏi chuyên môn, vừa là những người mẹ hiền, người vợ đảm đang, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh ngày càng khẳng định vị thế của mình, xứng đáng với danh hiệu “Phụ nữ 2 giỏi”, giỏi việc nước, đảm việc nhà.

005. NGUYỄN HỒNG SÁNG/ Chắp cánh ước mơ// Báo Quân khu 2.- Số 972.- Ngày 14/12/2017 - Tr.5

Những năm gần đây, việc thực hiện có hiệu quả chương trình “Chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường” của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã giúp cho cuộc sống của hàng trăm em học sinh mồ côi, học sinh có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực sự thay đổi. Từ hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn này, các em nhỏ thiếu may mắn đã thêm cơ hội được cấp sách tới trường, cùng nuôi dưỡng những ước mơ về một tương lai tươi sáng...

Chúng tôi có mặt tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đúng hôm Đồn Biên phòng Thanh Luông, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh Điện Biên tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ hàng tháng tặng cháu Lò Thị Hoa, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Thanh Luông, huyện Điện Biên. Chị Lò Thị Ngọc, mẹ cháu Hoa tỏ vẻ ngại ngùng khi dẫn chúng tôi vào thăm nơi sinh sống nhiều năm nay của 2 mẹ con ở Đội 10B, xã Thanh Luông. Tài sản đáng giá nhất trong “ngôi nhà” chỉ có chiếc xe đạp do bộ đội Biên Phòng Thanh Luông tặng cháu Hoa hồi đầu năm học mới. Chị Ngọc nói trong nước mắt: “Nhờ các chú bộ đội Biên Phòng mà con tôi mới được đi học cùng bạn, được ăn uống đầy đủ. Tôi nghèo quá, sức khỏe lại yếu, không đủ sức lo cho con”. Từ những câu chuyện liên tục bị ngắt quãng do xúc động của chị Ngọc, chúng tôi được biết chồng chị không may mất sớm, lúc con gái chưa đầy 2 tuổi, khiến nhà đã nghèo lại trở nên khó khăn. Chị phải làm lụng đủ mọi việc từ kiếm củi đến phụ hồ tại các công trình xây dựng trên thành phố để có tiền nuôi con ăn học. Tuy nhiên, hai năm trước chị không may đổ bệnh, không làm được việc nặng, khiến cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn. Cũng may, đúng thời điểm cháu Hoa có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng đã được BDBP Thanh Luông kịp thời cứu trợ, giúp đỡ, cho cháu có cơ hội được tiếp tục đến trường.

Cầm trong tay danh sách 82 cháu học sinh nghèo hiện đang được BDBP tỉnh Điện Biên nhận đỡ đầu, hỗ trợ hàng tháng, chúng tôi không khỏi xúc động trước nhiều hoàn cảnh hết sức éo le. Trường hợp đầu tiên phải kể đến là cháu Lương Thị Biễn, trú tại bản Pa Kín 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên, học sinh lớp 5B, trường tiểu học xã Na Tông, mồ côi bố từ lúc mới lọt lòng, mẹ mắc bệnh ung giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính bằng ngày. Cuộc sống hiện nay của hai mẹ con Biễn đều trông cậy vào sự giúp đỡ của anh em, cô dì chú bác cùng sự chia sẻ, hỗ trợ hàng tháng của cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị, BDBP tỉnh Điện Biên. Đặc biệt, hoàn cảnh của hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ Quàng Thị Mai, lớp 9D1, Quàng Văn Nam, lớp 7B2, Trường trung học cơ sở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên cũng nhận được sự quan tâm, chia sẻ và cảm thông của nhiều người. Bố mẹ hai cháu mất từ khi hai cháu còn rất nhỏ, được ông bà ngoại đón về nuôi. Cách đây hơn 4 năm ông ngoại của hai em cũng đã qua đời vì già yếu, bà ngoại năm nay đã 97 tuổi, đau ốm thường xuyên. Trước hoàn cảnh đó, những ngày cuối tuần được nghỉ học, cháu Quàng Văn Nam phải tranh thủ vào rừng kiếm củi, có khi chăn trâu, chăn vịt thuê, còn chị gái Quàng Thị Mai thì mang theo cơm nắm, muối vừng lặn lội đi khắp các ao, đầm, khe suối trên địa bàn mò cua, bắt ốc, mang ra chợ huyện bán để có tiền cho hai chị em ăn học và thuốc thang chăm sóc bà ngoại. Từ ngày được Đồn Biên phòng Thanh Luông đỡ đầu, hỗ trợ hàng tháng 500.000 đồng và 10 kg gạo/cháu/ tháng, cuộc sống của hai chị em đỡ vất vả hơn.

Theo chia sẻ của Đại tá Phạm Bá Lanh, Phó Chính ủy BDBP tỉnh Điện Biên, những năm qua, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh BDBP phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ

quan, đơn vị tiến hành rà soát, nhận đỡ đầu các cháu học sinh trên địa bàn đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12, đang sinh sống ở khu vực biên giới, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập. Trong đó, chú trọng con em gia đình chính sách; dân tộc ít người; mồ côi cha hoặc mẹ, hoàn cảnh khó khăn... Mức hỗ trợ 500.000đồng/cháu/tháng.

Bên cạnh đó, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm và không ngừng nhân rộng tấm lòng nhân ái trong lực lượng BDBP tỉnh, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã thống nhất giao chỉ tiêu đỡ đầu các cháu học sinh nghèo trên địa bàn tới từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra còn kêu gọi được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 5 tấn gạo/tháng. Số gạo này được chia đều cho tất cả các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh việc giúp đỡ các cháu học sinh nghèo của Việt Nam. Bộ Chỉ huy BDBP tuyến Việt Nam – Lào phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào cũng tiến hành khảo sát, nhận đỡ đầu, hỗ trợ hàng tháng cho 8 cháu học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, đang sinh sống, học tập ở địa bàn ngoại biên nước bạn Lào, đối diện với các đồn biên phòng của Việt Nam.

Chia tay mảnh đất Điện Biên lịch sử, chúng tôi nhớ mãi những tâm sự từ trong gan ruột của ông Quảng Văn Pâng, Chủ tịch UBND xã Thanh Luông, huyện Điện Biên: “Những câu chuyện cảm động về tình thương yêu, lòng nhân ái của BDBP dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây chính là minh chứng chân thực và sinh động nhất về tình quân dân gắn bó keo sơn nơi địa đầu tổ quốc, đồng thời chắp cánh cho những ước mơ trẻ thơ nơi vùng cao biên giới”.

006. VŨ THU/ Khởi dậy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn// Trích nguồn Báo Quân khu 2.- Số 974.- kỳ 4 tháng 12 - Tr.5

Kho K79 (Cục kỹ thuật) là kho kỹ thuật tổng hợp quản lý một khối lượng lớn VKTBKT, đạn dược, có nhiệm vụ sẵn sàng tiếp nhận, cấp phát và sửa chữa VKTBKT cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên hướng Tây của Quân khu và là hậu cứ để thực hiện nhiệm vụ giúp bạn Lào về công tác kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn chiếm tỷ lệ 60% so với tổng quân số đơn vị. Đại đa số đoàn viên công đoàn là lực lượng trẻ, có kiến thức, năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, cán bộ, đoàn viên công đoàn Kho K79 cơ bản lao động, làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và mắc các bệnh nghề nghiệp; đội ngũ cán bộ công đoàn của đơn vị chủ yếu kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng phương pháp tổ chức hoạt động... Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ huy Kho K79, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, cán bộ, đoàn viên công đoàn đơn vị chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên; thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua của công đoàn gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị; khơi dậy ý thức, trách nhiệm, lòng nhiệt tình cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo đó, cán bộ, đoàn viên công đoàn thường xuyên đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo, phong trào “5 nhất, 3 không”, “Sáng kiến hay, tay nghề giỏi”, “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” với những nội dung, hình thức và biện pháp thi đua phù hợp điều kiện cụ thể của công đoàn. Sau mỗi đợt thi đua và định kỳ hằng năm đã kịp thời làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xây dựng, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến trong lĩnh vực công tác. Các phong trào thi đua đã động viên cán bộ đoàn viên tích cực học tập, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị công đoàn vững mạnh.

Đặc biệt, cán bộ, đoàn viên công đoàn Kho K79 luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn kỹ thuật của đơn vị, điển hình như: Năm 2014, tham gia trên 1.000 ngày công xây dựng nhà kho kiểu mẫu; 3 nhà kho quân khí tốt dự thi cấp toàn quân đạt giải Nhì; thực hiện tốt nhiệm vụ lắp ráp 3 xe Nghi trọng phục vụ cho Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Hằng năm, công đoàn có từ 1 – 2 sáng kiến, giải pháp ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn như: Sản phẩm “Vam tháo tay quay dọc cơ cấu lái xe ô tô”, “Giá hiệu chỉnh súng bộ binh”...

Trao đổi với Thượng tá QNCN Trần Văn Đồng, Chủ tịch công đoàn Kho K79, chúng tôi được biết: Với nội dung thiết thực, hình thức hoạt động linh hoạt, đa dạng, Công đoàn cơ sở đơn vị đã thực sự trở thành đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, trở thành động lực khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Hằng năm, công đoàn phối hợp với các tổ chức trong đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực đề xuất, hiến kế với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao, động viên cán bộ đoàn viên khắc phục mọi khó khăn, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Duy trì nền nếp chế độ hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ bảo đảm an toàn trong lao động, cải thiện điều kiện làm việc trong môi trường độc hại.

Hoạt động xã hội của Công đoàn cơ sở thường xuyên được duy trì nền nếp, hiệu quả, động viên được 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia. Cùng với sự hỗ trợ của Công đoàn Quân khu, công đoàn cơ sở Kho K79 đã giúp các gia đình đoàn viên khó khăn vay vốn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, gia đình đem lại hiệu quả cao. Hiện nay không có gia đình đoàn viên công đoàn có mức thu nhập thấp dưới 2.000.000đ/người/tháng. 5 năm qua, Công đoàn Kho K79 đã phối hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu và tặng quà các cháu học sinh giỏi là con cán bộ, đoàn viên với tổng số tiền 53,84 triệu đồng; thăm hỏi đoàn viên ốm đau, lễ tết trị giá hơn 300 triệu đồng. Các việc làm thiết thực trên đã góp phần tạo động lực cho đoàn viên công đoàn yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị.

Thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên; gắn việc bồi dưỡng, giáo dục với hoạt động thực tiễn để phân loại, đánh giá chất lượng

đoàn viên hằng năm. 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; không có cán bộ, đoàn viên tư tưởng lệch lạc, thoái thác nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật phải xử lý và mất an toàn giao thông. Bình xét phân loại đoàn viên hằng năm có từ 95 – 96 % đoàn viên công đoàn đạt tiên tiến xuất sắc, không có đoàn viên yếu kém; 100% các tổ chức công đoàn đều đạt VMXS.

007. KẾ TOẠI/ Điện Biên: Chú trọng nguồn nhân lực thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp Sở NNPTNT tỉnh Điện Biên vừa tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp// Nông nghiệp Việt Nam.- Số 250.- Ngày 15/12/2017 - Tr.2

Theo đánh giá, ngành nông nghiệp Điện Biên đang từng bước chuyển dịch đúng hướng, giá trị các sản phẩm chủ lực được tăng lên, thu hút thêm các nguồn lực. Bước đầu, đã có một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực SXNN theo hướng công nghiệp cao như doanh nghiệp thương mại tư nhân Hoa Ba, sản xuất rau thủy canh hồi lưu trong nhà lưới công nghệ, với quy mô 600 m², năng suất ước đạt 8- 9 tấn/ha, sản lượng 70 tấn/năm, mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP trong nhà lưới của công ty thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên.

Sau 3 năm, giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trung bình giai đoạn 2015 – 2017 đạt 3,26 %/năm. Cơ cấu kinh tế nội ngành đã từng bước chuyển dịch theo đúng định hướng tái cơ cấu, đó là giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ. Tái cơ cấu gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Giai đoạn từ nay tới năm 2020, Điện Biên đề ra 10 giải pháp trọng tâm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung nâng cao nguồn nhân lực, nhất là cán bộ cấp xã, đội ngũ khuyến nông cơ sở.

008. NGUYỄN NGỌC HUY/ Chuyển đổi mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu// Báo Nhân dân cuối tuần.- Số 52.- Ngày 24/12/2017 - Tr.1,4,5

Biến đổi khí hậu đã và đang khiến thiên tai và thời tiết ngày càng cực đoan, gây tổn hại nhiều vùng đất và đe dọa sự phát triển bền vững của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Với gần 75% dân số Việt Nam sống tại các vùng nông thôn, việc tìm kiếm sinh kế bền vững cho người dân đang trở thành vấn đề vô cùng cấp thiết.

Biến đổi khí hậu, thiên tai và sinh kế người dân

Trong vòng 10 năm gần đây, hầu như năm nào chúng ta cũng được nghe đến các từ bão lịch sử, lũ lịch sử, triều cường lịch sử, hạn hán lịch sử, nắng nóng kỷ lục, lũ quét lịch sử... Điều rõ ràng là, biến đổi khí hậu đã và đang khiến thiên tai và thời tiết ngày càng cực đoan theo cả hai xu hướng: tăng về tần suất xuất hiện và tăng về cường độ, mức độ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, môi trường.

Mười năm trước đây, năm 2007, lần đầu Ngân hàng Thế giới đưa ra cảnh báo: Việt Nam là một trong năm quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất do BĐKH gây ra

trong thế kỷ 21. Lời cảnh báo đó, chúng ta đã không phải đợi quá lâu để thấy được tác động ghê gớm của BĐKH gây ra ở đất nước chúng ta. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong vòng hai thập kỷ qua, các đợt thiên tai đã làm hơn 13.000 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế ước tính 6,4 tỷ USD. Từ đầu năm 2017 đến nay, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng tới 14 cơn bão, nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, làm 386 người chết và mất tích, thiệt hại 60.000 tỷ đồng (tương đương 2,6 tỷ USD). Năm 2017 cũng là năm có số lượng các hiện tượng thiên tai cực đoan xảy ra nhiều nhất trong vòng 10 năm qua với mức độ khốc liệt hơn trước.

Những con số thống kê về thiệt hại do thiên tai và thời tiết cực đoan kể trên chỉ mới là phần nổi của một tảng băng về tác động do thiên tai, bão lũ và hạn hán gây nên. Đó mới chỉ là những con số thống kê thiệt hại tại chỗ. Kéo theo đó còn là những gánh nặng nợ ngân hàng, sự ảnh hưởng sinh kế lâu dài của người dân các vùng dễ bị thiên tai như Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên. Hầu hết người dân ở các vùng này có sinh kế và nghề nghiệp gắn liền với hoạt động chăn nuôi, trồng trọt và khai thác nuôi trồng thủy hải sản.

Trong khi đó, những ngành này cũng là những ngành bị tác động lớn nhất do BĐKH và thiên tai gây ra. Lấy thí dụ đợt hạn, mặn năm 2016 gây thiệt hại 190 nghìn ha đất nông nghiệp ở Trà Vinh mới chỉ là tác động nhìn thấy được vào thời điểm đó. Hậu quả của hạn mặn tiếp tục kéo dài đến bây giờ và sẽ còn dai dẳng kéo dài với những diễn biến khí hậu ngày càng cực đoan. Đợt hạn mặn kéo dài đó đặt ra cho chúng ta câu hỏi: Bỏ lúa hay không bỏ lúa?

Lúa là cây trồng nhạy cảm với hạn và mặn. Trồng lúa tốn rất nhiều nước vì phải tưới tràn chứ không thể tưới nhỏ giọt hay tưới phun vì vậy trong điều kiện thiếu nước ngọt như hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), sẽ là một thách thức lớn nếu muốn kéo dài canh tác cây lúa.

Nhưng nếu không trồng lúa thì người dân làm gì? Trà Vinh có mô hình nuôi bò, lợn và gà thả vườn. Cả ba loại vật nuôi này đã và đang gặp khủng hoảng rớt giá thảm hại và người dân nào nuôi các con vật trên cũng đang mang nợ ngân hàng.

Cây dứa cũng là thế mạnh của Trà Vinh nhưng sau đợt hạn năm 2016 thì năm nay dứa ít trái hẳn. Các cây ăn quả khác cũng giảm năng suất. Trồng rau màu thì có thể chủ động được nước tưới bằng cách tưới phun nhưng giá quá rẻ.

Bởi lý do đó mà có đến 50% người ở độ tuổi lao động ở các vùng mà chúng tôi khảo sát đã di cư lên Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng để làm thuê theo ngày. Ở quê giờ chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Các đô thị cũng vì thế mà chịu áp lực bởi sự tăng dân số cơ học một cách đột biến.

Chuyển đổi bài toán an ninh lương thực

Để chủ động thích ứng với BĐKH và phòng chống thiên tai, từ góc nhìn yêu cầu tạo sinh kế cho người dân, cần sự tiếp cận liên vùng và đa lĩnh vực. Trong đó, chú trọng hai khía cạnh quan trọng sau đây:

Đầu tiên, đó là chuyển đổi mô hình sinh kế đồng bộ kết hợp với thị trường. Trong những năm gần đây đời sống người dân vùng nông thôn, nhất là vùng trồng lúa

đã không còn lo lắng về bài toán an ninh lương thực nhưng thật sự bất an trong bối cảnh tác động của BĐKH. Người dân chỉ làm đủ ăn mà không nâng cao thu nhập để bảo đảm tái đầu tư sinh lời hay nâng cao sức chống chịu với thiên tai một cách toàn diện. Chẳng hạn, với mô hình trồng lúa và cây hoa màu hiện tại, người dân ở miền trung và ĐBSCL không thể có nguồn tài chính đủ mạnh đầu tư cho việc xây dựng nhà cửa kiên cố để có thể chống lại các cơn bão với cấp gió 12 trở lên, hoặc với những đợt lụt lịch sử nghiêm trọng như vừa xảy ra trong các năm 2016 và 2017. Một trong những nguyên nhân là do chậm giải được bài toán chuyển từ an ninh lương thực sang thu nhập.

Nói cách khác, ngành nông nghiệp đã thiếu quyết đoán trong việc tái cơ cấu lại ngành này dù nước ta đã vượt xa mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực. Đặc biệt, trong ứng phó với BĐKH, chính sách đã không theo kịp thực tiễn cuộc sống. Hiện nay, giá trị của lúa gạo so với thủy sản, cụ thể là tôm quá chênh lệch. Từ thực tế đó, người dân muốn nuôi tôm, trồng cây hoa màu nhiều hơn là trồng lúa. Trong khi đó, việc quy hoạch đất đai, hệ thống hạ tầng của chúng ta chưa hoàn chỉnh, không điều tiết được như mong muốn, gây xung đột trong sản xuất. Việc chuyển đổi mô hình sinh kế này cần sự chủ động của chính quyền địa phương đồng thời phải tuân theo quy hoạch vùng đã được Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh chuyển đổi mô hình kinh tế, cần có sự hỗ trợ về chính sách và tài chính từ Chính phủ nhằm bảo đảm thị trường đầu ra cho các sản phẩm theo các mô hình mới của các địa phương.

Cần có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang các ngành nghề ít phụ thuộc vào thời tiết và thiên tai nhằm giữ các lao động nông thôn có được việc làm ngay tại quê hương của họ, hạn chế việc di cư lên thành phố tạo các áp lực lên cơ sở hạ tầng đô thị và phát sinh các xung đột xã hội.

Cùng đó là tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan. Đối với một số loại hình thiên tai và thời tiết cực đoan, người dân hoàn toàn có thể chủ động phòng chống và giảm thiệt hại nếu có được thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo sớm. Mặc dù công tác dự báo của chúng ta những năm qua đã có những đầu tư lớn về mặt nhân lực và tài chính nhưng vẫn chưa đáp ứng được trong bối cảnh thời tiết và thiên tai diễn biến thất thường. Cần tăng cường đầu tư thiết bị quan trắc, áp dụng công nghệ trong việc đưa tin cảnh báo thiên tai bằng các phần mềm cho các thiết bị di động thay vì đưa tin cảnh báo thiên tai bằng các phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình và phát thanh.

009. LAN ANH/ Đặc sắc các hoạt động tháng 12 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam// Báo Thể thao.- Số 139.- Ngày 8/12/2017 - Tr.3

Trong khuôn khổ chủ đề hoạt động tháng 12 "Món ngon vùng miền" sẽ bao gồm các hoạt động đặc sắc như: Giới thiệu không gian văn hóa chợ vùng cao đón chào năm mới đậm sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng; giới thiệu ẩm thực dân tộc (thắng cố, mèn mén, xôi nếp bảy màu, gà quay dân tộc, lợn quay, nấu rượu ngô người Mông, cá nướng, canh vón vén...); bán các sản vật đặc trưng địa phương (thỏ cẩm, nhạc cụ, đồ khô sản vật, rượu, măng...); nghề

thủ công truyền thống (đan lát, dệt thổ cẩm, làm nhạc cụ, nấu rượu...); cùng các hoạt động dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian của của đồng bào các dân tộc giao lưu với du khách. Tại đây, còn trưng bày, giới thiệu các bức ảnh về cảnh sắc, cuộc sống và con người vùng cao với chủ đề “Sắc màu vùng cao”.

Tái hiện không gian giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Điện Biên. Đây là kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải - một loại hình tri thức dân gian về một nghề thủ công truyền thống đã gắn bó với đồng bào Mông từ ngàn xưa, phản ánh cá tính, ước vọng của con người trong suốt chiều dài lịch sử phát triển; Tái hiện *Tết Khu Cù Tô* - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc La Chí tỉnh Hà Giang; Hội thi thổi cơm của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La.

Đặc biệt là chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống “Rạng rỡ quê hương” của Nhà hát Tuồng Việt Nam: Biểu diễn một số trích đoạn tuồng Múa cờ, Ông già công vợ đi xem hội, Múa Lân mẫu xuất Lân nhi, Ngũ biến, Hòa tấu tiêu nhạc...; biểu diễn loại hình nghệ thuật Hát Vãn, một trong những loại hình trình diễn độc đáo trong Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chương trình biểu diễn Rối cạn “Chào năm mới” của Nhà hát Múa rối Việt Nam: Biểu diễn với nhiều hình thức qua những đôi bàn tay khéo léo của các nghệ sỹ, kết hợp với âm nhạc, tạo hình con rối, tạo dáng những nhân vật rối để mỗi lứa tuổi cảm nhận một cách khác nhau nhưng cùng đạt được một hiệu quả thưởng thức: vui vẻ, sáng khoái, nhẹ nhàng. Chương trình biểu diễn nghệ thuật Xiếc đặc sắc “Xiếc - chào năm mới” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, với các tiết mục xiếc đặc sắc như xiếc thú, ảo thuật, hề xiếc, tung hứng, lắc vòng, uốn dẻo...

Bên cạnh đó là các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, chương trình du lịch Homestay, trải nghiệm... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với *Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam*.

Hoạt động do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giao Ban Quản lý Khu các làng dân tộc phối hợp với Sở VH-TT-DL thành phố Hà Nội và Sở VH-TT-DL các tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng cùng sự tham gia của Nhà hát Tuồng Việt Nam; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Nhà hát Múa rối Việt Nam và gần 160 đồng bào của 13 dân tộc (Tày, Nùng, La Chí, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) tổ chức thực hiện.

**010. VĂN DŨNG - XUÂN TIẾN/ Đồng bào dân tộc Công rộn ràng đón Tết hoa//
Tuần tin tức.- Số 49.- Ngày 7-13/12/2017 - Tr.17**

Tại tỉnh Điện Biên, đồng bào dân tộc Công có khoảng hơn 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu, cư trú tại 4 bản của hai huyện Nậm Pồ và Điện Biên. Hàng năm, cứ vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 Dương lịch, đồng bào Công lại rộn ràng đón Tết hoa.

Năm nay, đồng bào Cống tại các bản Púng Bon, Si Vãn, Huổi Moi (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tổ chức Tết hoa Tết hoa là dịp để đồng bào Cống sum họp, tổng kết một năm lao động sản xuất và cầu mong một năm mới an lành, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người đều mạnh khỏe.

Ngay từ sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên lá, đồng bào Cống ở các bản Si Vãn, Huổi Moi và Púng Bon đã tập trung tại bản Púng Bon để đón Tết hoa. Con đường chính dẫn vào bản Púng Bon ngập tràn sắc đỏ của hoa mào gà (người Cống gọi là Bạt loong). Hoa mào gà được người dân hái trên nương. Theo quan niệm của người Cống, khi mùa gặt kết thúc, hoa mào gà nở rộ trên nương cũng là lúc dân bản chuẩn bị làm lễ Tết hoa.

Để đón Tết hoa, trước đó khoảng gần một tháng, đồng bào dân tộc Cống đã chuẩn bị chu đáo mọi việc. Phụ nữ may cho mình bộ quần áo truyền thống thật đẹp, tập luyện các tiết mục văn nghệ. Các chàng trai rèn luyện sức khỏe để so tài trong ngày Tết.

Tết hoa gồm có phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức tại nhà của thầy cúng hoặc trưởng dòng họ. Các lễ vật, đồ cúng được người dân trong bản dâng lên gồm hai con chuột, hai con cá khô, thịt sóc khô, ngoài ra còn có khoai sọ, sắn và hoa quả thu hái được trên nương... Đặc biệt lễ vật để cúng tế không thể thiếu hoa mào gà bởi loại hoa này được coi là cây cầu nối hai thế giới âm - dương, là con đường mà linh hồn tổ tiên đi từ thế giới thiêng về nơi thờ cúng.

Khi mọi lễ vật đã đầy đủ, mâm lễ thịnh soạn được đặt dưới cây mào gà. Đến giờ tốt, thầy cúng đánh hồi chiêng báo hiệu lễ cúng Tết hoa bắt đầu. Thầy cúng thắp nhang và gọi thần thổ địa, tổ tiên, mẹ lúa về chứng kiến. Trong bài khấn, thầy cúng thay mặt cho dân bản báo cáo tình hình mùa màng trong năm và cầu xin năm tới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người khỏe mạnh, may mắn, an lành... Làm lễ khấn xong, thầy cúng nâng chén rượu đầu tiên chúc mọi người sức khỏe, may mắn, làm ăn phát đạt, mời mọi người uống rượu cần được ủ bằng nếp mới và phá cỗ.

Đêm đến, khi vầng trăng đã chênh chếch phía đầu bản, người dân và du khách bước vào phần hội. Tất cả dân làng, du khách tập trung ở bãi đất rộng cùng nhau hòa nhịp trong tiếng trống, tiếng chiêng. Vừa ca múa, mọi người vừa cầm những hạt thóc ném ra xung quanh. Sau một đêm nhảy múa tung bừng, đến sáng sớm hôm sau, các chàng trai người Cống khỏe mạnh tập trung so tài ở các môn thể thao truyền thống của dân tộc Cống như: Đánh cù, đẩy gậy, kéo co...

Anh Phạm Đức Long, du khách đến từ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết: Lần đầu tiên, anh được tham gia Tết hoa của đồng bào dân tộc Cống. Anh và các thành viên trong gia đình thấy có nhiều điều rất độc đáo

Ông Lò Văn Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pa Thơm, huyện Điện Biên cho biết: Đồng bào dân tộc Cống trên địa bàn xã Pa Thơm có gần 50 hộ. Đối với đồng bào dân tộc Cống, Tết hoa là ngày lễ rất quan trọng trong năm. Tết hoa được tổ chức cũng là dịp để đồng bào dân tộc Cống sinh sống trên địa bàn tiếp tục phát huy những nét đẹp văn hóa, thắt chặt thêm tình đoàn kết trong dân bản.

011. HOÀNG ĐỨC NHÃ/ Lặng lẽ Mường Lay// Nhân dân.- Số 22710.- Ngày 12/12/2017 - Tr.1,4

Thị xã nhỏ bé như bàn tay. Nơi ấy, giữa chốn phố thị, nổi bật lên những dãy nhà sàn; nơi mặt hồ trong như màu mắt người con gái Thái; nơi sông, núi, mây, trời quyện vào nhau như bức tranh thủy mặc. Bao lâu nay, Mường Lay nằm lặng lẽ ở phía bắc tỉnh Điện Biên, được ôm ấp bởi điệp trùng núi rừng Tây Bắc, níu kéo bước chân du khách bởi sự trầm mặc, yên bình.

Thị xã trầm lặng

Chỉ nghe kể về Mường Lay cũng đủ thôi thúc chúng tôi đến với vùng đất này. Từ TP Điện Biên Phủ, xe chạy hơn 100 km, vượt qua những quãng đường ngoằn ngoèo, uốn lượn trên những dốc núi cao thăm thẳm. Đứng trên một điểm cao của quốc lộ 6, người lái xe chỉ tay về hướng Mường Lay, nơi thị xã nhỏ hiện lên mờ ảo trong làn sương trắng mờ và bảo: “Tôi đã đi khắp cả nước, qua nhiều chốn thành thị, nhưng chẳng đâu như Mường Lay. Khác hẳn những thị xã lồn nhồn nhà cao tầng, người, xe tấp nập, Mường Lay bình dị, khiêm tốn, vắng vẻ. Cả thị xã chỉ lác đác vài ngôi nhà được xây dựng khang trang bề thế. Điểm nổi bật ở đây có lẽ chính là sự thanh bình hiếm thấy”.

Đến với Mường Lay, nếu ai chưa biết, cứ ngỡ đây chỉ là một thị trấn nhỏ, với nhan nhản những mái nhà sàn chạy đều tăm tắp hai bên đường. Đó là các “phố nhà sàn”, như những suối tóc dài thiếu nữ. Con đường chính khang trang nằm ở trung tâm thị xã vắng người qua lại. Thi thoảng mới có bóng dáng của một vài chiếc xe máy, ô-tô. Người dân ở đây bảo, xe cộ qua lại chủ yếu là của khách du lịch. Đồng bào dân tộc bản ngày chủ yếu lên nương, lên rẫy, tối về rất ít khi ra đường, cho nên thị xã luôn tĩnh lặng.

Với khí hậu mát mẻ, trong lành đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, Mường Lay là nơi giao thoa của đất trời và sông núi. Chỉ tay về hướng hồ thủy điện, ông Lê Hữu Minh, một người dân địa phương kể: Nhìn hồ nước hiền hòa, phẳng lặng, xanh ngắt này, ít ai nghĩ ngày xưa đây là một phần của dòng sông Đà hung dữ. Sau này, khi làm thủy điện, dòng nước được chặn lại, không chỉ mang đến cho thị xã “đôi mắt” đẹp, mà còn là nguồn cung cấp cá, tôm dường như vô tận. Sáng sớm, những chiếc thuyền mội mỗi trở về sau một đêm lao động vất vả. Những con cá trơn bóng được người dân đem ra chợ bán trong niềm vui khôn tả.

Khi bóng chiều đổ xuống, mây núi gặp nhau, ôm ấp thị xã nhỏ bé trong sự bình yên đến lạ kỳ. Phải đứng trên núi cao nhìn xuống mới thấy hết vẻ đẹp của Mường Lay. Sông Đà hùng vĩ như một dải lụa mềm quấn quanh những mái nhà sàn lợp ngói đá sạt mái dày đặc. Thi thoảng, giữa lòng sông nhấp nhô những con thuyền qua lại, tạo nên điểm nhấn cho bức tranh thủy mặc thêm vẻ trữ tình, lãng mạn. Đêm trăng sáng, chúng tôi đứng trên cầu Bản Xá ngắm thị xã Mường Lay yên bình. Dòng sông đầy ắp ánh trăng. Ánh điện từ những ô cửa nhà sàn rọi xuống dát bạc mặt sông. Một góc thị xã trở nên lung linh, huyền ảo.

Mường Lay yên bình, đẹp là thế, cho nên, tiếp chúng tôi, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay Vũ Ngọc Vương không giấu được những tình cảm dành cho mảnh đất

này. Ông Vương cho biết, ông mới lên nhận công tác ở đây chưa được một năm. Chừng đầy thời gian chưa đủ để hiểu từ cội rễ, nhưng đủ để ông có yêu mến thị xã trầm buồn này. “Trước đây, khi tôi công tác ở TP Điện Biên, chứng kiến cuộc sống khá ồn ã, náo nhiệt. Ngày đầu lên nhận nhiệm vụ ở Mường Lay, điều dễ cảm nhận là sự yên bình, tĩnh lặng. Cái cảm giác buồn lặng khiến người ta thêm nhớ nhà, nhớ những ngày sống ở thành phố. Nhưng rồi cũng quen dần, quen với sự bình lặng, quen với sự chân chất của đồng bào dân tộc, đủ để mỗi lần đi công tác xa, lại thấy nhớ...”.

Viên ngọc quý vùng Tây Bắc

Ngắm nhìn sự yên bình của Mường Lay hôm nay, chẳng mấy ai biết, thị xã nhỏ “như bàn tay” này đã trải qua những năm tháng sóng gió, đầy khó khăn, vất vả khi người dân vừa sống bên dòng sông Đà hung dữ, vừa chống chọi với bao cơn lũ quét. Trưởng ban Quản lý dự án thị xã Mường Lay Nguyễn Quốc Quân cho biết, trước đây, Mường Lay là thị xã nhỏ của tỉnh Lai Châu, là một trong những thị xã nhỏ bé nhất cả nước, với diện tích chưa đến 12.000 ha, gồm hai phường, một xã. Trung tâm thị xã nằm trong thung lũng hẹp, nơi giao cắt giữa ngã ba sông Đà, sông Nậm Na và suối Nậm Lay. Năm 1990, thị xã bị nhấn chìm hoàn toàn trong một trận lũ quét lịch sử. Sau đó, nhiều người đã ra đi, để lại vùng đất vốn đã trầm buồn lại thêm cô quạnh. Sau gần 30 năm, trải qua bao cuộc đổi dời, gượng dậy và phát triển mới hình thành nên Mường Lay như ngày hôm nay.

Trước đây, ngoài tuyến quốc lộ 12 và quốc lộ 6 đi qua thị xã, Mường Lay chỉ có những tuyến đường nhỏ như “con dao của người dân tộc Thái”. Mỗi khi mưa xuống, một số xã, phường gần như bị cô lập vì đường vào trở nên lầy lội, không thể đi chuyển. Ngày nay, tuyến đường dẫn vào khu Nậm Cắn - trung tâm hành chính của thị xã được mở rộng hai chiều, cùng hàng chục tuyến đường khác cũng đang được khẩn trương xây dựng, hoàn thiện. Một chiếc cầu hiện đại được cất lên, nối hai bờ sông, không chỉ giúp thị xã khang trang hơn mà còn thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán với các vùng khác.

Mường Lay giờ đây mang một khuôn mặt mới, khoác lên mình chiếc áo đẹp hơn, nhưng sự trầm lặng vẫn là đặc điểm hiếm có của mảnh đất Tây Bắc này. Nói như Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay Vũ Ngọc Vương, thị xã như một viên ngọc quý giữa mây trời Tây Bắc bao la, cần được khai thác để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Mường Lay đẹp đẽ, trầm lắng, không chỉ ở đất trời, ở sông núi. Đó còn là vẻ đẹp hiền hòa, giản dị của những con người. Có lẽ, bên chén rượu đồng đầy, sóng sánh cay nồng của người dân khi đón khách mới có thể cảm nhận hết tình người ấm áp. Họ mời khách những chiếc bánh Khẩu Xén, loại bánh được làm từ sắn tươi, loại sắn nạc chỉ có ở đất này. Để làm được bánh Khẩu Xén, các cô gái Thái phải trải qua nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu cho đến cách chế biến. Miếng bánh giòn tan, thơm ngát và đậm đà hương vị của sắn tươi, làm chén rượu thêm phần đậm đà.

Cũng nơi đây, bên đồng lúa nồng đượm, những cô gái Thái tuổi 18, đôi mươi mềm mại, uyển chuyển cùng những điệu xòe làm mê mẩn lòng người, khiến bước chân du khách thêm phần chộn rộn. Chợt nhớ lời ví von của một thi sĩ: “Hoa ban nở thành người con gái Thái”. Người con gái Thái mang vẻ đẹp nhuần nhuyễn, tinh khôi,

thánh thiện đã làm cho miền Tây Bắc trở nên ý nhị nhưng cũng đầy sống động. Những cô gái Thái duyên dáng, nữ tính được kế thừa nét đẹp của người con gái Tây Bắc tự bao đời. Sự hòa quyện giữa cảnh sắc, thiên nhiên, con người ở Mường Lay chắc chắn sẽ biến nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Ngọc Vương chia sẻ: “Nhiều năm nay, Mường Lay là nơi dừng chân để thưởng ngoạn cảnh sắc của không ít khách thập phương. Nhiều bạn trẻ đi “phượt” chọn nơi đây là một trong những điểm đến để khám phá. Nhưng chừng đó là chưa đủ, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển du lịch của thị xã. Một số lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc như Kin Pang Then, đua thuyền đuôi én... đang được khôi phục. Khu vực lòng hồ được quy hoạch để trở thành điểm ngao du của du khách thập phương. Mường Lay đang làm tất cả để trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc”.

Cũng theo Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay, tiếng là người thành thị, nhưng phần lớn người dân vẫn gắn bó với nương rẫy, sông suối..., cuộc sống bấp bênh. Hy vọng ngành “công nghiệp không khói” sẽ phát triển, mang lại nguồn thu cho địa phương, cũng là cách giúp người dân nơi đây thoát nghèo. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn đã mọc lên; những con thuyền đậu ở bên bờ hồ thủy điện đợi khách tham quan. Mường Lay đang chuyển mình.

Chia tay Mường Lay, bỏ lại sau lưng thị xã yên ả, tĩnh mịch trong sương mờ, chúng tôi nao nao bao nỗi nhớ. Nhớ những phút giây yên bình giữa lòng hồ mênh mông, núi non trùng điệp, lắng nghe người lái đò kể về những huyền thoại bên dòng sông Đà hùng dữ một thời. Nhớ những chén rượu cay nồng, mềm môi, điệu xòe quyến rũ và bàn tay nhỏ nhắn còn chưa kịp nắm chặt của người con gái Thái. Hẹn ngày trở lại, với một Mường Lay thu hút được nhiều khách du lịch, nhưng vẫn giữ được sự yên bình, quyến rũ của thị xã giữa núi rừng Tây Bắc.

012. KHÁNH CHI/ Cụ thể hóa Luật Dân quân tự vệ ở phường Mường Thanh// Quân đội nhân dân.- Số 20361.- Ngày 8/12/2017 - Tr.3

Trên đường đến phường Mường Thanh, chúng tôi được Trung tá Đỗ Quốc Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Điện Biên Phủ (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) giới thiệu: “Mường Thanh là một trong những phường tiêu biểu của thành phố trong thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV). Nổi bật là công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân”.

Đến trụ sở UBND phường Mường Thanh, đúng lúc đồng chí Cà Văn Tĩnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường đang trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường về dự kiến kế hoạch đăng ký lực lượng dân quân năm 2018. Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo phường, chúng tôi được biết, đa số anh chị em trong lực lượng dân quân của phường điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, số ít đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, ngân sách của địa phương về quốc phòng, quân sự còn hạn hẹp, đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả thực hiện Luật DQTV nói chung, công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân nói riêng.

Khắc phục những khó khăn trên, Ban CHQS phường đã phát huy tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Luật DQTV sát với đặc điểm địa phương. Đồng chí Cà Văn Tình cho hay: “Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng nên công tác tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện tốt. Nhờ đó, số lượng dân quân được bảo đảm, chất lượng ngày càng nâng lên”. Hiện dân quân phường Mường Thanh chiếm 2,26% dân số, trong đó, tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 18,54%. Quá trình huấn luyện, lực lượng dân quân phường luôn bảo đảm quân số từ 98% trở lên. Kết thúc huấn luyện, 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có trên 71,2% khá, giỏi; tham gia các hội thi, hội thao do trên tổ chức đều giành thứ hạng cao.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, lực lượng dân quân phường Mường Thanh còn thường xuyên phối hợp tốt với lực lượng công an và các lực lượng chức năng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia hiệu quả trong công tác phòng, chống bão lụt, thiên tai, sự cố. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Để đạt được kết quả trên, kinh nghiệm mà các đồng chí lãnh đạo phường Mường Thanh rút ra trong triển khai Luật DQTV là phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV cho mọi tầng lớp nhân dân. Quá trình triển khai luật phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Tuy nhiên, qua 8 năm thực hiện Luật DQTV ở phường Mường Thanh vẫn còn nhiều bất cập. Đơn cử như nguồn kinh phí chi trả theo ngày công lao động cho dân quân đã cơ bản bảo đảm và thực hiện đúng như Luật DQTV quy định nhưng trên thực tế mức quy định lại thấp hơn so với mức thu nhập của người lao động phổ thông...

013. X. TIẾN/ Điện Biên: Bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã vì tham ô tài sản// Đại đoàn kết.- Số 342.- Ngày 8/12/2017 - Tr.11

Ngày 7/12, trung tá Lò Văn Tình - Phó trưởng Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) cho biết, Công an huyện Mường Nhé đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một lãnh đạo xã về hành vi tham ô tài sản.

Đối tượng là Giàng A Sinh, sinh năm 1976, cư trú tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé.

Theo cơ quan điều tra, năm 2016, Giàng A Sinh đã lợi dụng chức vụ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pá Mỳ để thực hiện hành vi lập khống 4 hồ sơ công trình, rút tổng số tiền 220 triệu đồng; trong đó, có hai công trình nâng cấp đường giao thông, một công trình nạo vét thủy lợi và một công trình về bãi rác trên địa bàn xã Pá Mỳ.

Theo điều tra ban đầu, Giàng A Sinh là người trực tiếp lập khống 4 hồ sơ trên và là chủ tài khoản rút số tiền này. Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Giàng A Sinh về tội danh "Tham ô."

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

014. NGÂN HÀ/ Điện Biên: “Múa dao” tại Trung tâm y tế huyện, 3 người bị thương// Báo Pháp luật Việt Nam.- Số 343.- Ngày 9/12/2017 - Tr.10

Rạng sáng 7/12, ông Hà Quang Tú (38 tuổi, cán bộ Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông) dùng dao chém nhiều nhát vào ông Lê Xuân Thủy (55 tuổi, cán bộ khoa Dược) ngay tại cơ quan. Lúc này, chị Trần Thị Hương Lan (35 tuổi, vợ ông Tú, là cán bộ khoa Tổng hợp) vào can ngăn cũng bị Tú chém trọng thương. Sau khi gây án, ông Tú tự gây thương tích để tự vẫn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cả 3 người này đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu. Trong đó, trường hợp ông Thủy bị chém 3 nhát vào đầu, đâm vào bụng, tình trạng nguy kịch.

Hiện tại Công an huyện Điện Biên Đông đang phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên điều tra làm rõ vụ việc. Được biết ông Tú và chị Lan là vợ chồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Tú nghi ngờ ông Thủy ngoại tình với vợ mình nên chém ông Thủy. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

015. P.V/ Gã trai tàn độc bán bạn gái mang thai qua biên giới// Báo Phụ nữ Việt Nam.- Số 148.- Ngày 11/12/2017 - Tr.15

Gã đàn ông mất nhân tính nhẫn tâm lừa bán bạn gái đang mang thai là Vừa A Lữ (SN 1976, trú tại bản Huổi Khương, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, Điện Biên). Lữ và đồng bọn vừa bị công an tỉnh Điện Biên bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán người. Điều đáng nói, nạn nhân của Lữ không phải ai khác chính là người yêu của gã.

Vừa A Lữ mặc dù đã nhiều tuổi nhưng có tài ăn nói khéo léo nên anh ta đã không ít lần khiến phụ nữ xiêu lòng. Khoảng tháng 2/2017, trong một lần đi chơi, Lữ quen biết với chị Lò Thị Thái (SN 1992, trú tại Mường Nhé, Điện Biên - tên nạn nhân đã được thay đổi).

Cô gái trẻ đã bị xiêu lòng bởi tài ăn nói và những lời hứa của Vừa A Lữ nên đã nhanh chóng nhận lời yêu đương.

Sau những ngày tháng mặn nồng, chị Thái phát hiện mình có thai nên đã thông báo với Lữ. Những tưởng, Lữ sẽ vui mừng và có trách nhiệm với cái thai và đám cưới sẽ được tổ chức ngay sau đó, nhưng không ngờ Lữ lo sợ việc phải chịu trách nhiệm với cái thai nên đã lên kế hoạch lừa bán người yêu sang bên kia biên giới.

Để thực hiện việc làm nhẫn tâm này, Lữ bàn với Lầu A Lồng (SN 1991, trú cùng xã Pa Tần) và nhờ người này giúp đỡ để lừa bán chị Thái.

Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, Lữ gọi điện thoại thông báo với chị Thái là mình bị ốm nặng nên đang phải chữa bệnh tại khu vực biên giới Trung Quốc.

Nghe tin người yêu đau ốm, chị Thái dù bụng mang dạ chửa nhưng vẫn tất bật để lên thăm người yêu. Buổi sáng hôm đó, thai phụ này lên xe của Lồng và bị trở một mạch sang bên kia biên giới và bị bán cho một đối tượng với giá 17 triệu đồng. Sau đó, số tiền này đã được Lồng và Lữ chia cho nhau để tiêu xài.

Về phần chị Thái, sau khi bị người yêu lừa bán, chị tiếp tục bị bán thêm mấy lần nữa và ngày càng đi sâu vào nội địa nước bạn. Cuộc sống như địa ngục càng khiến cô gái trẻ căm phẫn người mình yêu thương. Chị luôn nghĩ cách bỏ trốn khỏi bọn mua bán người để trở về tổ quốc hành vi đê hèn của Lữ.

Cơ hội đến vào ngày 23/11/2017, lợi dụng các đối tượng sơ hở, chị Thái đã bỏ trốn thoát và gọi điện về cầu cứu gia đình. Ngay sau đó, gia đình chị đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn, giải cứu thành công chị Lò Thị Thái và đưa về nước an toàn.

Ngay sau đó, Vừ A Lữ và Lầu A Lồng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi bán chị Thái sang bên kia biên giới. Mở rộng điều tra, công an xác định 2 đối tượng này còn liên quan đến 3 vụ buôn bán phụ nữ qua bên kia biên giới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

016. HUYỀN CHI/ Thủ đoạn mới của tội phạm ma túy vùng biên// Gia đình & xã hội, số146, ngày 7/12/2017 - Tr.13

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ việc vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua địa bàn bằng xe khách, với hình thức gửi hàng. Theo tài liệu cơ quan chức năng, chiều 30/11, tại ngã ba Năm Pây (Quốc lộ 12, huyện Phong Thổ), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu kiểm tra xe khách biển kiểm soát 27B-80251 chạy theo hướng Điện Biên – Lào cai. Lực lượng chức năng phát hiện một thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn đựng bên trong một bao tải nhỏ có ghi số điện thoại của người nhận hàng.

Tại thời điểm kiểm tra chức năng phát hiện bên trong thùng hàng có đầu máy khâu Trung Quốc; một bọc nilon dán kín, bên trong có 8 cục nhựa màu nâu nghi thuốc phiện, trọng lượng 2,83kg; 3 bọc gói bằng giấy chống ẩm, bên trong chứa 19 túi đựng nhỏ 18.000 viên nén nhỏ, trọng lượng gần 1,8 kg, nghi là ma túy tổng hợp. Sau khi phát hiện, số vật chứng trên được tiến hành các thủ tục thu giữ, niêm phong theo quy định, xác định là thuốc phiện và ma túy tổng hợp.

Theo lời khai của Kháng A Hồ (phụ xe khách), thùng hàng trên được phụ xe nhận lại để chở thuê lấy cước từ một phụ xe khách chạy tuyến Mường Nhé – Mường Chà (Điện Biên). Khi đến Lào Cai, Hồ có trách nhiệm chuyển tiếp thùng hàng trên theo xe khách tuyến thành phố Lào Cai đi huyện Mường Khương cho người có số điện thoại ghi trên thùng hàng ra nhận hàng.

Từ những manh mối ban đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng mở rộng điều tra. Đến khoảng 14h30 ngày 1/12, tại thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương, Lào Cai), tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Giàng Seo Xóa (SN 1988, trú tại bản Sín Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương). Tại CQĐT, Xóa khai nhận được một đối tượng khác thuê nhận và vận chuyển thùng hàng trên với số tiền công 50 triệu đồng. Được biết, công việc vận chuyển ma túy bằng xe khách

không có người đi theo là thủ đoạn mới của các đối tượng buôn bán ma túy. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

017. N. HOÀNG - T.ANH - Đ. THỌ/ Liên tiếp phá các vụ án ma túy lớn// Trích nguồn Báo Đại đoàn kết, số 359, 25/12/2017 - Tr.11

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên đã phá thành công chuyên án 917T, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh với tổng số 77 bánh heroin và 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào khoảng 2h30 ngày 23/12, tại khu vực xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Điện Biên), Phòng 6 - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã bắt giữ ba đối tượng gồm Lý Chái Thào (53 tuổi), Lý A Khoa (41 tuổi) và Vàng A Cho (36 tuổi) cùng trú tại xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 77 bánh heroin (trọng lượng gần 30kg) và 60.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 5,5kg) cùng nhiều tang vật liên quan khác (ba xe máy, ba điện thoại di động).

Cùng ngày 23/12, tại thôn Bền, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang đối tượng Giàng A Đua, sinh năm 1979, trú tại bản Thung Mận, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan điều tra, Giàng A Đua khai nhận 20 bánh hình hộp chữ nhật bên ngoài có nhiều lớp nilon, bên trong chứa chất bột nén màu trắng là hêrôn; toàn bộ 382 viên nén màu hồng và 05 viên nén màu xanh là hồng phiến. Đua nhận vận chuyển thuê cho Mùa Thị Sao (có tên gọi khác là Mùa Y Chu), 28 tuổi, trú tại bản Thung Mận, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình từ bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với giá 60 triệu đồng. Mở rộng điều tra, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã truy tìm và phát hiện Mùa Thị Sao trốn tại nhà nghỉ Đại Việt thuộc thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Tại cơ quan điều tra, Mùa Thị Sao đã thừa nhận những nội dung như Đua đã khai. Đây là vụ án có số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Yên Bái thu giữ.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vào lúc 19 giờ 45, tại Km672 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), tổ công tác đội 7, phòng Cảnh sát Giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một xe mô tô chạy hướng Bắc-Nam tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu đón dừng để kiểm tra. Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga, lao xe đâm thẳng vào tổ công tác bỏ chạy.

Tổ công tác bố trí lực lượng lập tức truy đuổi, sử dụng xe đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên, yêu cầu lái xe dừng lại nhưng đối tượng vẫn bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, dùng chân đạp vào xe mô tô cảnh sát đặc chủng để cản trở lực lượng chức năng. Sau hơn 500m truy đuổi, tổ tuần tra đã áp sát, tiếp cận được đối tượng, dùng phương tiện an toàn và khống chế lái xe.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra giấy tờ, phương tiện, kiểm tra hành chính đối tượng, phát hiện trong túi quần jean phía sau có ba túi nilon bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng, màu xanh. Qua kiểm tra, xác định đối tượng tên là Phạm Văn Kiên (sinh năm 1983, trú tại Trúc Ly, xã Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) điều khiển mô tô biển kiểm soát 73N7-8059. Đối tượng Kiên đã thừa nhận số viên nén trong ba túi nilon là ma túy tổng hợp đang trên đường đưa đi tiêu thụ (số lượng gồm 605 viên hồng phiến).

Ngày 24/12, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ra lệnh bắt khẩn cấp Ngô Mạnh Tường (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khu 3, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 1,5kg ma túy.

Trước đó, ngày 22/12, tổ công tác Công an thành phố Móng Cái kiểm tra hành chính phòng 202 nhà nghỉ Ba Miền, thuộc khu 5, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, phát hiện Ngô Mạnh Tường, hiện trú tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tàng trữ 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá, trọng lượng khoảng 1,5 kg. Tường khai nhận số ma túy trên do đối tượng này mua từ Trung Quốc sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam để đưa vào tiêu thụ trong nội địa.